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Áður en ég geri athugasemdir við nokkrar greinar langar mig að minna á að komið er fram 
frumvarp á alþingi um bann við lausagöngu búfjár á landinu. Það hlýtur að ná fram að ganga 
þar sem fólk er almennt farið að gera sér grein fyrir hvað þessi fornyrkju búskapur sem hvergi 
líðst lengur kostar okkur og landið. Kaflinn um vörslu búfjár þyrfti e.t.v.að bíða eitthvað. 
Umhverfisráðherra lýsir því yfir í síðasta bændablaði að hún stiðji bann við lausagöngu. 
Kaflinn um velferð dýra finnst mér til fyrirmyndar. Engin takmörk eru fyrir því hvað 
framleiða má mikið sauðfé. Beingreiðslunar til sauðfjárbænda eru framleiðsluhvetjandi, þess 
vegna er framleiðslan allt of mikil, landinu og ríkissjóði til mikils skaða. Það sem þarf að gera 
er að skylda bændur til að bera ábyrgð á sínum skepnum á afgirtum heimalöndum , en ekki 
ótakmörkuð ábyrgðalaus beit á okkar þjóðlendum og á annara manna löndum. Þá yrði magnið 
að miðast við hvað gróðurinn á jörðinni þeirra þyldi mikla beit. Eins og sýnt hefur sig,eftir 
meira en 100 ára og milljarða landgræðslu, sem hefur ekki undan eyðileggingunni. Eina vitið 
er að stöðva rányrkjuna og lofa landinu að græða sárin.
Sveitastjórnum er að vísu leyfilegt að friða viss svæði, en vegna lausagöngunnar þarf að girða 
af öll svæði sem þarf að friða og fæstar sveitastjórnir hafa ráð á því. E f lausaganga væri 
stöðvuð og búfé væri í girðingum þyrfti engar aðrar girðingar

Ég vildi benda ykkur á að kynna ykkur efni myndarinnar á slóðinni.: 
http://www.ruv.is/sarpurinn/fjallkonan-hropar-a-vaegd/14102012-0

Þar eru vtðtöl við 10 sérfræðinga og 4 bændur sem segja sitt álit á meðferð okkar á landinu.

Herdís Þorvaldsdóttir, leikkona og fv. formaður Lífs og lands og höfundur kvikmyndarinnar 
Fjallkonan hrópar á vægð.
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